



บันทึกข้อความ

พ.บ. ๖๔๐/๕๙
E ๗๗๐๒/๑๙๒/๒๕๕๙

สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
ฝ่ายบริหารทั่วไป งานธุรการ
ที่ สบอ. ๘๘๖๑
วันที่ ๒๒ พ.ย. ๕๙ (๑๑.๕๓)

ส่วนราชการ กองพัสดุ ส่วนพัฒนาระบบพัสดุ โทร. ๒๖๑๒, ๒๔๗๒

ที่ ผอ.พต. ๙๒๖๒/๒๕๕๙ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เรื่อง ข้อมความเข้าใจการบริหารสัญญาจ้างก่อสร้างกับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง และผู้อำนวยการกลุ่ม

ตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติเมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๑๑๕๘๐ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ให้สิทธิพิเศษแก่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ได้รับสิทธิพิเศษประเภทไม่บังคับ ในการรับจ้างพัฒนา หรือก่อสร้างปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ งานขุดลอกคูคลอง ลำรางสาธารณะ งานสร้างฝายกั้นน้ำ และงานลอกท่อระบายน้ำ ให้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ นั้น

เนื่องจากมีหลายหน่วยงานของกรมได้ทำสัญญาจ้างกับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกให้ดำเนินงานจ้างก่อสร้างตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติดังกล่าวข้างต้น ดังนั้น เพื่อให้การบริหารสัญญาของกรมเป็นไปด้วยความถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรให้หัวหน้าหน่วยงานเจ้าของงานกำชับผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาโดยเคร่งครัด พร้อมทั้งตรวจสอบและควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติงานตามสัญญาเพื่อให้งานแล้วเสร็จภายในกำหนดอายุสัญญาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งโครงการในสังกัด และผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

(นายสำเริง แสงภู่วงค์)
ผอ.พต.

เรียน ผอ.ส่วน, ผอ.ช.ภาค, ทน.๑-๕ บอ. และ ผบ.ท.บอ.

เพื่อโปรดทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ และถือปฏิบัติต่อไป

(นายเลิศชัย ศรีอนันต์)

ผส.บอ.
๒๒ พย ๒๕๕๙

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๖/ ๑๖๕๖๐

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗

เรื่อง องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกขอสิทธิพิเศษในการรับจ้างพัฒนาหรือก่อสร้างปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ งานขุดลอกคูคลอง ลำรางสาธารณะ งานสร้างฝายกั้นน้ำ และงานลอกท่อระบายน้ำ

เรียน หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

อ้างถึง หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๗/๗๖๒๔ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๔/๒๖๗๔ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ตามที่ฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้เสนอเรื่อง องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกขอสิทธิพิเศษในการรับจ้างพัฒนาหรือก่อสร้างปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ งานขุดลอกคูคลอง ลำรางสาธารณะ งานสร้างฝายกั้นน้ำ และงานลอกท่อระบายน้ำ ของกระทรวงการคลัง ไปเพื่อดำเนินการ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้เสนอความเห็นไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติด้วย ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ลงมติรับทราบมติคณะกรรมการพิจารณาสิทธิพิเศษของหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ ที่ให้องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกได้รับสิทธิพิเศษประเภทไม่บังคับในการรับจ้างพัฒนาหรือก่อสร้างปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ งานขุดลอกคูคลอง ลำรางสาธารณะ งานสร้างฝายกั้นน้ำ และงานลอกท่อระบายน้ำ ให้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ทั้งนี้ ให้องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกดำเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเงื่อนไขที่คณะกรรมการพิจารณาสิทธิพิเศษของหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจกำหนด ตลอดจนขีดความสามารถและความพร้อมขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเองด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตามบัญชีแนบท้ายทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวสุวิภา ริมพิถ)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๕, ๐๘๖ ๙๐๒ ๗๒๘๘

โทรสาร ๐ ๒ ๒๘๒ ๐๑๖๐

www.cabinet.thaigov.go.th (57 ศรีวิภา)

ผอ.สวท. ๙ 16 กรกฎาคม
ผอ.กลุ่ม ๑๐๖๕ 16 กรกฎาคม
จวท. 1 ตุลาคม
ผู้พิมพ์ 1 16 กรกฎาคม

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๔/๒๗๗๘



สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๕๖๖ ๒S-2
9 กค 57
11.00 ๒6

๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗

เรื่อง องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกขอสิทธิพิเศษในการรับจ้างพัฒนาหรือก่อสร้างปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ
งานขุดลอกคูคลอง ลำรางสาธารณะ งานสร้างฝายกันน้ำ และงานลอกท่อระบายน้ำ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ ทราบ

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๑๐๕๗๑ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม
๒๕๕๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ส่งเรื่อง องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ขอสิทธิพิเศษในการรับจ้างพัฒนาหรือก่อสร้างปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ งานขุดลอกคูคลอง ลำรางสาธารณะ
งานสร้างฝายกันน้ำ และงานลอกท่อระบายน้ำ มาให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้

๑. เห็นควรรับทราบมติของคณะกรรมการพิจารณาสิทธิพิเศษของหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจ
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ ที่อนุมัติให้องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ได้รับ
สิทธิพิเศษประเภทไม่บังคับ ในการรับจ้างพัฒนาหรือก่อสร้างปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ งานขุดลอกคูคลอง ลำราง
สาธารณะ งานสร้างฝายกันน้ำ และงานลอกท่อระบายน้ำ ให้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น
ของรัฐ เนื่องจากจะช่วยเพิ่มความคล่องตัวให้กับการจัดซื้อจัดจ้างงานพัฒนาหรือก่อสร้างปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ
ในกรณีเร่งด่วน และจะเป็นการแบ่งเบาภาระงบประมาณในการสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและครอบครัว
ซึ่งมีจำนวนจำกัดและไม่เพียงพอ

๒. เห็นสมควรให้กระทรวงการคลัง โดยคณะกรรมการพิจารณาสิทธิพิเศษของหน่วยงาน
และรัฐวิสาหกิจ กำกับดูแลและตรวจสอบให้การใช้สิทธิพิเศษดังกล่าว เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และมติของคณะกรรมการฯ อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ในการดำเนินการพัฒนา
หรือก่อสร้างปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกควรประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้การปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำเป็นไปอย่างเชื่อมโยงและบูรณาการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๒๑.๓/ พ.ร.๖๔



ส.๐๑ ๖๕

๒ 1๑ ๕๗

12.35น.

สำนักเลข ๓๓	ร. 17๖๓
รับที่ 38/4	รับที่ ๓๖๗
วันที่ 2 กค 2557	2 20

กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗

เรื่อง องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกขอสิทธิพิเศษในการรับจ้างพัฒนาหรือก่อสร้างปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ งานขุดลอกคูคลอง ลำรางสาธารณะ งานสร้างฝายกั้นน้ำ และงานลอกท่อระบายน้ำ

เรียน เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ด้วยกระทรวงการคลังขอเสนอ เรื่อง องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกขอสิทธิพิเศษในการรับจ้างพัฒนาหรือก่อสร้างปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ งานขุดลอกคูคลอง ลำรางสาธารณะ งานสร้างฝายกั้นน้ำ และงานลอกท่อระบายน้ำ มาเพื่อพิจารณานำเสนอหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อทราบ

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ความเป็นมาของเรื่องที่จะเสนอ

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (อผศ.) ในพระบรมราชูปถัมภ์ แจ้งว่า อผศ. เป็นองค์การของรัฐเพื่อการกุศล มีวัตถุประสงค์ในการให้การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ ซึ่งถือว่าเป็นผู้เสียสละเลือดเนื้อ และชีวิต เพื่อปกป้องเอกราชและอธิปไตยของชาติ ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานบางส่วนจากกระทรวงกลาโหม ปัจจุบันมีทหารผ่านศึกและครอบครัวที่อยู่ในความดูแล ประมาณ ๒ ล้านคนเศษ และอาจจะเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งงบประมาณที่ได้รับในแต่ละปี มีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอต่อการให้การสงเคราะห์ ดังนั้น อผศ. จึงจำเป็นต้องหารายได้จากการดำเนินงานของหน่วยงานกิจการพิเศษมาสมทบงบประมาณในการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก โดยจัดตั้งสำนักงานกิจการการเกษตรการอุตสาหกรรมและการบริการ (สกบ.) มีหน้าที่ดำเนินงานในด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมจากผลผลิตทางการเกษตร การบริการ การประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคารและงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด งานซ่อมและสร้างถนน รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท ซึ่ง อผศ. เห็นว่า งานพัฒนาหรือก่อสร้างปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ งานขุดลอกคูคลอง ลำรางสาธารณะ งานสร้างฝายกั้นน้ำ และงานลอกท่อระบายน้ำ เป็นงานอีกประเภทหนึ่งที่ อผศ. มีขีดความสามารถที่จะดำเนินการได้เอง เนื่องจาก อผศ. มีหน่วยงานหลักที่มีความรู้ความสามารถ เช่น กองนิคมเกษตรกรรม มีวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทุ่นแรงและเครื่องจักร ก่อสร้าง มีบุคลากร มีวิศวกร ที่สามารถออกแบบและประเมินราคางาน ควบคุมการก่อสร้าง และงานโยธาทุกประเภท ตลอดจน อผศ. มีแรงงานทหารผ่านศึกอยู่ตามพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศ ดังนั้น อผศ. จึงขอให้คณะกรรมการพิจารณาสิทธิพิเศษของหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจ พิจารณาให้ อผศ. ได้รับสิทธิพิเศษประเภทไม่บังคับ ในการรับจ้างพัฒนาหรือก่อสร้างปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ งานขุดลอกคูคลอง ลำรางสาธารณะ งานสร้างฝายกั้นน้ำ และงานลอกท่อระบายน้ำ ให้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ เพื่อนำรายได้มาสมทบงบประมาณในการสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและครอบครัว

/๑.๒ ...

๑.๒ มติคณะรัฐมนตรีหรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

๑.๒.๑ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓ แจ้งตามนัยหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๕๕ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ ได้ให้สิทธิพิเศษประเภทไม่บังคับ แก่ อผศ. ๒ เรื่อง ดังนี้

(๑) สิทธิพิเศษในการจำหน่ายหรือรับจ้างทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ อผศ. สามารถทำหรือผลิตขึ้นเอง โดยให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหม ที่ประสงค์จะสั่งซื้อหรือสั่งจ้างทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จาก อผศ. สามารถติดต่อซื้อหรือจ้างได้โดยตรง โดยวิธีกรณีพิเศษ หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมีวิธีการทำนองเดียวกัน ตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุที่หน่วยงานนั้น ๆ ถือปฏิบัติ ทั้งนี้ ให้ อผศ. แสดงรายการให้กระทรวงการคลังพิจารณาและแจ้งเวียนให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหมทราบ

(๒) สิทธิพิเศษในการรับจ้างบริการรักษาความปลอดภัย โดยให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่ประสงค์จะจ้างบริการรักษาความปลอดภัยจากสำนักงานรักษาความปลอดภัยของ อผศ. สามารถติดต่อจ้างได้โดยตรง โดยวิธีกรณีพิเศษ หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมีวิธีการทำนองเดียวกัน ตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุที่หน่วยงานนั้น ๆ ถือปฏิบัติ

๑.๒.๒ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๔ แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๑๙๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔ เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาสิทธิพิเศษฯ ให้มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาให้สิทธิพิเศษเป็นเรื่อง ๆ หรือเป็นกรณี ๆ

๒. ความเร่งด่วนของเรื่อง

ปัจจุบัน อผศ. มีทหารผ่านศึกและครอบครัวที่อยู่ในความดูแล ประมาณ ๒ ล้านคนเศษ และอาจจะเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งงบประมาณที่ได้รับในแต่ละปีมีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอ จึงมีความจำเป็นต้องจัดหารายได้เพื่อใช้ในการสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและครอบครัว โดย อผศ. มีความพร้อมในการรับจ้างพัฒนาหรือก่อสร้างปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ งานขุดลอกคูคลอง ลำรางสาธารณะ งานสร้างฝายกั้นน้ำ และงานลอกท่อระบายน้ำ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐที่ประสงค์จะเลือกจ้าง อผศ. โดยสามารถดำเนินการจัดจ้าง อผศ. ได้ตามข้อกำหนดของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือระเบียบที่หน่วยงานนั้น ๆ ถือปฏิบัติ ซึ่งมีวิธีการทำนองเดียวกัน อันจะส่งผลให้การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ สัมฤทธิ์ผลตามความมุ่งหมายแห่งพระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ. ๒๕๑๐ อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดภาระงบประมาณรายจ่ายของรัฐในการให้การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกอีกทางหนึ่ง

๓.สาระสำคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

๓.๑ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๖ กำหนดว่า “การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างจากส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) เป็นผู้ผลิตพัสดุหรือทำงานจ้างนั่นเอง และนายกรัฐมนตรีอนุมัติให้ซื้อหรือจ้าง

(๒) มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้ซื้อหรือจ้าง และกรณีนี้ให้รวมถึงหน่วยงานอื่นที่มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกำหนดด้วย”

จากหลักเกณฑ์ดังกล่าว การที่ส่วนราชการจะดำเนินการซื้อหรือจ้าง โดยวิธีกรณีพิเศษ จากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นใดได้ ก็โดยอาศัยคำสั่งนายกรัฐมนตรี หรือมีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรี อนุมัติ/กำหนดให้ซื้อหรือจ้างเท่านั้น ซึ่งในกรณีที่มีหน่วยงานใดประสงค์จะขอรับสิทธิพิเศษในเรื่องใด คณะกรรมการพิจารณาสิทธิพิเศษฯ จะเป็นผู้ทำหน้าที่พิจารณาว่า สมควรจะให้สิทธิพิเศษตามที่ขอหรือไม่ และเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป

๓.๒ กรณีที่ อผศ. ขอให้คณะกรรมการพิจารณาสิทธิพิเศษฯ พิจารณาให้ อผศ. ได้รับสิทธิพิเศษ ประเภทไม่บังคับ ในการรับจ้างพัฒนาหรือก่อสร้างปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ งานขุดลอกคูคลอง ลำรางสาธารณะ งานสร้างฝายกั้นน้ำ และงานลอกท่อระบายน้ำ ให้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ นั้น คณะกรรมการพิจารณาสิทธิพิเศษฯ ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ แล้ว มีมติโดยสรุปดังนี้

๓.๒.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๘๔ บัญญัติว่า “รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายเศรษฐกิจ ดังต่อไปนี้ (๑) สนับสนุนเศรษฐกิจแบบเสรีและเป็นธรรม โดยอาศัยกลไกตลาด และสนับสนุนให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยต้องยกเลิกและละเว้น การตรากฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ควบคุมธุรกิจ ซึ่งมีบทบัญญัติที่ไม่สอดคล้องกับความจำเป็นทางเศรษฐกิจ และต้องไม่ประกอบกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับเอกชน เว้นแต่ มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษา ความมั่นคงของรัฐ รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการจัดให้มีสาธารณูปโภค” จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ข้างต้น รัฐจึงไม่มีนโยบายที่จะให้สิทธิพิเศษแก่หน่วยงานใดๆ เพิ่มเติมอีก เว้นแต่จะอยู่ในข่ายเข้าข้อยกเว้นดังกล่าว

๓.๒.๒ เมื่อพิจารณาวัตถุประสงค์ที่ อผศ. ขอรับสิทธิพิเศษดังกล่าวแล้วเห็นว่า เป็นไปเพื่อหารายได้มาสมทบงบประมาณในการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงกลาโหมในแต่ละปีมีจำนวน จำกัด และไม่เพียงพอต่อการให้การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและครอบครัวที่อยู่ในความดูแลของ อผศ. ประมาณ ๒ ล้านคนเศษ และอาจจะเพิ่มขึ้นอีกในอนาคตเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ๓ จังหวัด ชายแดนภาคใต้ จึงเห็นว่า มีความสอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการจัดตั้ง อผศ. ที่มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ ให้มีงานทำและมีรายได้ สามารถยึดเป็นอาชีพได้อย่างถาวร เป็นการบำรุงขวัญแก่ทหารซึ่งปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติ และยังเป็น การช่วยลดภาระงบประมาณรายจ่ายของรัฐในการให้การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกอีกด้วย อีกทั้ง อผศ. ได้จัดตั้ง สำนักงานกิจการการเกษตรการอุตสาหกรรมและการบริการ (สกบ.) ซึ่งมีหน้าที่ดำเนินงานในด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมจากผลผลิตทางการเกษตร การบริการ การประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด งานซ่อมและสร้างถนน รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท ซึ่งในการรับจ้าง พัฒนาหรือก่อสร้างปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ งานขุดลอกคูคลอง ลำรางสาธารณะ งานสร้างฝายกั้นน้ำ และ งานลอกท่อระบายน้ำ ตามที่ อผศ. ขอรับสิทธิพิเศษ นั้น อผศ. มีขีดความสามารถที่จะดำเนินการได้เอง เนื่องจากมีหน่วยงานหลักที่มีความรู้ความสามารถ เช่น กองนิคมเกษตรกรรม มีวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทันสมัย และเครื่องจักร ก่อสร้าง มีบุคลากร และวิศวกรที่สามารถออกแบบและประเมินราคางาน ควบคุม การก่อสร้าง และงานโยธาทุกประเภท ตลอดจน อผศ. มีแรงงานทหารผ่านศึกอยู่ตามพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศ นอกจากนี้ สิทธิพิเศษ ประเภทไม่บังคับเป็นเพียงช่องทางให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ เลือกที่จะจ้าง อผศ. หรือไม่ก็ได้ มิได้เป็นการบังคับให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ต้องจ้าง อผศ. แต่อย่างใด

ดังนั้น จึงเห็นว่า เป็นกรณีที่มีความจำเป็น เพื่อประโยชน์ในการรักษาผลประโยชน์ ส่วนรวม ซึ่งมีได้ชัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการพิจารณาสิทธิพิเศษฯ

จึงอาศัยอำนาจตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๔ อนุมัติให้ อผศ. ได้รับสิทธิพิเศษ ประเภทไม่บังคับ โดยให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีความประสงค์จะจ้าง อผศ. พัฒนาหรือก่อสร้างปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ งานขุดลอกคูคลอง ลำรางสาธารณะ งานสร้างฝายกั้นน้ำ และ งานลอกท่อระบายน้ำ ให้ดำเนินการได้โดยวิธีกรณีพิเศษ โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

(๑) งานที่จ้างต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของวิชาชีพที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ในเรื่องนั้น ๆ ได้กำหนดไว้

(๒) อผศ. ต้องเป็นผู้ดำเนินการเอง โดยมีได้เป็นการประกอบการทำงานหรือ ร่วมการทำงานหรือสมทบกับบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นการค้าหรือการอื่น

(๓) ในการทำสัญญาจ้างต้องกำหนดค่าปรับตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือระเบียบว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงาน

ทั้งนี้ ให้กระทรวงการคลัง โดยคณะกรรมการพิจารณาสิทธิพิเศษฯ ระบุ สิทธิพิเศษดังกล่าวได้ ในกรณีที่ตรวจพบว่า อผศ. นำงานจ้างไปให้เอกชนรับช่วงดำเนินการต่อ

๔. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว เห็นชอบด้วยกับมติของคณะกรรมการพิจารณาสิทธิพิเศษฯ ตามนัยข้อ ๓.๒ ข้างต้น จึงเสนอหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อทราบ

ทั้งนี้ โดยหลักการจะต้องแจ้งมติของคณะกรรมการพิจารณาสิทธิพิเศษฯ ไปยังสำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีในฐานะผู้แต่งตั้ง เพื่อทราบ ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่องให้อำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีเป็นอำนาจหน้าที่ของหัวหน้าคณะรักษา ความสงบแห่งชาติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ขอให้โปรดนำเสนอสู่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์)

ปลัดกระทรวงการคลัง ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง

สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๘๘

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ - ๖

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๖/ ๑๖๕๖๑

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗

เรื่อง องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกขอสิทธิพิเศษในการรับจ้างพัฒนาหรือก่อสร้างปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ งานขุดลอกคูคลอง ลำรางสาธารณะ งานสร้างฝายกั้นน้ำ และงานลอกท่อระบายน้ำ

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

อ้างถึง หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๓/๗๖๒๔ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๔/๒๖๗๔ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ตามที่ฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้เสนอเรื่อง องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกขอสิทธิพิเศษในการรับจ้างพัฒนาหรือก่อสร้างปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ งานขุดลอกคูคลอง ลำรางสาธารณะ งานสร้างฝายกั้นน้ำ และงานลอกท่อระบายน้ำ ของกระทรวงการคลัง ไปเพื่อดำเนินการ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้เสนอความเห็นไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติด้วย ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ลงมติรับทราบมติคณะกรรมการพิจารณาสิทธิพิเศษของหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ ที่ให้องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกได้รับสิทธิพิเศษประเภทไม่บังคับในการรับจ้างพัฒนาหรือก่อสร้างปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ งานขุดลอกคูคลอง ลำรางสาธารณะ งานสร้างฝายกั้นน้ำ และงานลอกท่อระบายน้ำ ให้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ทั้งนี้ ให้องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกดำเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเงื่อนไขที่คณะกรรมการพิจารณาสิทธิพิเศษของหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจกำหนด ตลอดจนขีดความสามารถและความพร้อมขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเองด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอได้โปรดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตามบัญชีแนบท้ายทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวจุฑา รีมตติ)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๕, ๐๘๖ ๙๐๒ ๗๒๘๘

โทรสาร ๐ ๒ ๒๘๒ ๐๑๖๐

www.cabinet.thaigov.go.th (57 ศรีวิภา)

ขอ.สวค. 10:53
ผล.กลุ่ม ๑๓๑๑ 16 กค 57
จรต. 16 กค 57
ผู้พิมพ์ 16 กค 57

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๖/ ๖๖๕๖๔

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗

เรื่อง องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกขอสิทธิพิเศษในการรับจ้างพัฒนาหรือก่อสร้างปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ งานขุดลอกคูคลอง ลำรางสาธารณะ งานสร้างฝายกั้นน้ำ และงานลอกท่อระบายน้ำ

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๔/๒๖๗๔ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ตามที่ได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่อง องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกขอสิทธิพิเศษในการรับจ้างพัฒนาหรือก่อสร้างปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ งานขุดลอกคูคลอง ลำรางสาธารณะ งานสร้างฝายกั้นน้ำ และงานลอกท่อระบายน้ำ ไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ลงมติรับทราบมติคณะกรรมการพิจารณาสิทธิพิเศษของหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ ที่ให้องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกได้รับสิทธิพิเศษประเภทไม่บังคับในการรับจ้างพัฒนาหรือก่อสร้างปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ งานขุดลอกคูคลอง ลำรางสาธารณะ งานสร้างฝายกั้นน้ำ และงานลอกท่อระบายน้ำ ให้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ทั้งนี้ ให้องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกดำเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเงื่อนไขที่คณะกรรมการพิจารณาสิทธิพิเศษของหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจกำหนด ตลอดจนขีดความสามารถและความพร้อมขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเองด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวรุจิรา ริมดี)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๕, ๐๘๖ ๙๐๒ ๗๒๘๘

โทรสาร ๐ ๒ ๒๘๒ ๐๑๖๐

www.cabinet.thai.gov.th (57 ศรีวิภา)

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗
นางสาวรุจิรา ริมดี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗
16 กรกฎาคม ๒๕๕๗

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๖/ ๑๑๕๖๕

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗

เรื่อง องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกขอสิทธิพิเศษในการรับจ้างพัฒนาหรือก่อสร้างปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ
งานขุดลอกคูคลอง ลำรางสาธารณะ งานสร้างฝายกันน้ำ และงานลอกท่อระบายน้ำ

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๓/๗๖๒๔

ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗

๒. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๔/๒๖๗๔ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ด้วยฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้เสนอเรื่อง องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ขอสิทธิพิเศษในการรับจ้างพัฒนาหรือก่อสร้างปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ งานขุดลอกคูคลอง ลำรางสาธารณะ
งานสร้างฝายกันน้ำ และงานลอกท่อระบายน้ำ ของกระทรวงการคลัง ไปเพื่อดำเนินการ ซึ่งสำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้เสนอความเห็นไปเพื่อประกอบการพิจารณา
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติด้วย ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ลงมติ
รับทราบมติคณะกรรมการพิจารณาสิทธิพิเศษของหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ ที่ให้องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกได้รับสิทธิพิเศษประเภทไม่บังคับ
ในการรับจ้างพัฒนาหรือก่อสร้างปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ งานขุดลอกคูคลอง ลำรางสาธารณะ งานสร้างฝายกันน้ำ
และงานลอกท่อระบายน้ำ ให้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
ทั้งนี้ ให้องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกดำเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งเงื่อนไขที่คณะกรรมการพิจารณาสิทธิพิเศษของหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจกำหนด ตลอดจน
ขีดความสามารถและความพร้อมขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเองด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวจิวรา ริมพิติ)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๕, ๐๘๖ ๙๐๒ ๗๒๘๘

โทรสาร ๐ ๒ ๒๘๒ ๐๑๖๐

www.cabinet.thaigov.go.th (57 ศรีวิภา)

พ.อ.สวค.
พ.อ.กลุ่ม ... ๒๐๑๑ 16 กค 57
จวต.
ผู้พิมพ์ ... 16 กค 57